

สอบครูผู้ช่วย สพฐ. วันแรกยังไม่พบทุจริต

นำเสนอเมื่อ : 10 ต.ค. 2558

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยเปิดสอบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 110 เขตพื้นที่ และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 1 เขตพื้นที่ รวม 111 เขตพื้นที่ จำนวน 44 กลุ่มวิชา มีตำแหน่งว่างจำนวน 1,611 อัตรา ทั้งนี้กำหนดให้มีการสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2558 และสอบภาค ค สัมภาษณ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 โดยประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 20 ตุลาคม 2558

ดร.สุเทพ กล่าวว่า วันนี้เป็นการสอบวันแรก ของภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทั่วประเทศมีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบ จำนวน 111,118 คน โดยเขตพื้นที่ที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 4,465 คน สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 4,412 คน และ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 3,287 คน ส่วนกลุ่มวิชาที่มีผู้มีสิทธิ์มากที่สุด ได้แก่ ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 14,626 คน คอมพิวเตอร์ จำนวน 13,610 คน และ สังคมศึกษา จำนวน 12,681 คน ซึ่งภาพรวมของการสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่พบทุจริตหรือการทำผิดกฎระเบียบการสอบแต่อย่างใด.

“เท่าที่ตรวจดูการสอบที่สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยนั้นทางโรงเรียนได้ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตรวจกระเป๋าของผู้เข้าสอบอย่างเข้มงวด และเจ้าหน้าที่คุมสอบก็จัดระบบฝากกระเป๋าและหามนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องสอบอย่างเด็ดขาด บางเขตพื้นที่ได้สั่งตัดสัญญาณมือถือระหว่างสอบด้วย ดังนั้นขอให้ทุกคนเชื่อมั่นได้ว่าการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อสอบ, กระบวนการจัดส่งข้อสอบ, ซึ่งขั้นตอนทั้งหมด สพฐ. ดำเนินการอย่างรัดกุม ซึ่ง พล.อ.ดาวพงษ์, รัตนสุวรรณ, รมว.ศึกษาธิการ ก็ให้ความสำคัญมากเช่นกัน และเน้นย้ำตลอดว่าการสอบห้ามมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ดร.สุเทพ กล่าวด้วยว่า สพฐ.ได้ตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันครั้งนี้ลงตรวจสอบทุกเขตพื้นที่ เพื่อสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงห้ามบุคลากรในสังกัดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆที่มีเจตนาจะไปในทางทุจริตอย่างเด็ดขาดด้วย. อย่างไรก็ตามหากการสอบครั้งนี้พบผู้เข้าสอบนำข้อสอบคำตอบหรือมีพฤติกรรมที่สุ่อเจตนาทุจริตจะตัดสิทธิ์การสอบทันที รวมถึงผู้เข้าสอบมาอาสาสอบแทนหรือที่เรียกว่ามีอปีนรับจ้างหากพบจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการขั้นเด็ดขาด

ที่มา [Nation BreakingNews วันที่ 10 ต.ค. 2558 เวลา 14:25 น.](#)